

Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

01:23 15/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 14/11, UBND tỉnh Quảng Bình làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ tái định cư (TĐC) các dự án thuộc Trung tâm Điện lực (TTĐL) Quảng Trạch.

Tại buổi làm việc, đại diện EVN đã báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB và thi công xây dựng các dự án tại TTĐL Quảng Trạch. Đến nay, tại TTĐL Quảng Trạch, chủ đầu tư đang tập trung thực hiện hạng mục cảng nhập than và đê chắn sóng, hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Đồng thời, triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng và vận hành các Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Quảng Trạch II. Tuy nhiên, hiện tại các dự án đang gặp một số vướng mắc liên quan đến công tác GPMB, do còn một số hộ dân trong vùng dự án chưa thống nhất với phương án bồi thường.



Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp đó, các thành viên đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo, EVN và các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Quảng Bình đã thảo luận, phân tích các khó khăn, vướng mắc hiện nay của các dự án đang được triển khai tại TTĐL Quảng Trạch, thống nhất các phương án tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đi vào hoạt động theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Trọng Hiếu và ông Nguyễn Tài Anh cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, các sở, ngành, địa phương liên quan thời gian qua đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp với chủ đầu tư trong công tác triển khai thực hiện dự án TTĐL Quảng Trạch, nhất là công tác GPMB tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Với những khó khăn, vướng mắc hiện nay, phía EVN đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để kịp thời tháo gỡ.



Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm nhấn mạnh, các dự án tại TTĐL Quảng Trạch là công trình trọng điểm, có tính động lực trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình. Với những vướng mắc hiện nay mà dự án đang gặp phải, đề nghị EVN tích cực phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch và các sở, ngành liên quan của tỉnh để tháo gỡ, nhằm bảo đảm tiến độ, trên cơ sở thực hiện đúng các quy định về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo UBND huyện Quảng Trạch kịp thời rà soát, thẩm định, chốt danh sách và phê duyệt các hộ đủ điều kiện bố trí TĐC, hoàn thành xây dựng các khu TĐC và bố trí các hộ trong danh sách đủ điều kiện đã được duyệt vào khu TĐC để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công.

Cảnh Hoa

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/quang-binh-day-nhanh-tien-do-giai-phong-mat-bang-du-an-tai-trung-tam-dien-luc-quang-trach>